



**ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร**  
**เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4**  
**ปฏิบัติงานประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2566 (ครั้งที่ 2)**

ตามที่ธนาคารประกาศสรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2566 (ครั้งที่ 2) โดยเปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ <https://baac.thaijobjob.com/> และชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 - 18 ธันวาคม 2566 นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครและการชำระเงินแล้ว ธนาคารได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครจากบุคคลภายนอกในส่วนของ (1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 (2) ผลการสอบผ่านเกณฑ์วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปของ ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2566 และ (3) ไม่ดำรงตำแหน่งพนักงาน ธ.ก.ส. ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ประกาศรับสมัครเป็นต้นไป เท่านั้น ดังนั้นคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตนเอง ธนาคารจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี้

**1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน**

รายชื่อตามเอกสารแนบ 1 (แยกตามภูมิภาค)

หากไม่ปรากฏรายชื่อตามประกาศข้างต้น ให้แนบหลักฐานการสมัครและการชำระเงินไปที่ E-mail : [recruit\\_hr@baac.or.th](mailto:recruit_hr@baac.or.th) ภายในระยะเวลา 2 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน พร้อมทั้งติดต่อกลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เบอร์โทรศัพท์ 0-2558-6555 ต่อ 8334-6, 8330-2 และ 8404 หากเกินกำหนดธนาคารจะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน

ทั้งนี้ กรณีที่ธนาคารตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครภายหลังแล้ว พบว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกชั้นตอนโดยจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้

**2. การประกาศสถานที่สอบ รายละเอียดการสอบ และ กำหนดการสอบข้อเขียน**

ธนาคารจะประกาศสถานที่สอบ รายละเอียดการสอบ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ทางเว็บไซต์ <https://www.baac.or.th/th/content-job.php> และ <https://baac.thaijobjob.com> โดยกำหนดให้มีการสอบข้อเขียน ภายในเดือนมีนาคม 2567 ณ สนามสอบในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล

ธนาคารขอเตือนผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้าง และหรือกระทำการใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตักในทุกระดับ และจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

หากธนาคารมีข้อสงสัยหรือมีเหตุการณ์อันเชื่อได้ว่าการทุจริตในการสอบ ธนาคารสามารถยกเลิกการสอบหรือดำเนินการได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ) โยธิน เพิ่มพูล  
(นายโยธิน เพิ่มพูล)

ผู้ช่วยผู้จัดการ ทำการแทน

ผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร